

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## THCOM – เห็นขาแล้ว ก็อยากวิ่งเข้าใส่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวสีจั่วหัว...** ถ้าถามว่า มีอะไรใหม่ ที่จะทำให้นักลงทุนถึงขนาด อยากวิ่งเข้าใส่

อยากวิ่งเข้าไปกอดเหมือนกับคนที่ไม่เจอกันมานาน ก็ต้องตอบว่า จริงๆ แล้ว ไม่น่าจะมีอะไรเลยก็ว่าได้... ในความรู้สึกจากข่าวคราวความคืบหน้าของหุ้น THCOM นั้น เห็นอเมซบอกได้เลยว่า เฉยๆ ไปเลยก็ว่าได้... แต่ก็นะ หุ้นไทย ไม่ว่าตัวไหนๆ เวลาจะมีอะไรที่นอกเหนือการคาดหมายแล้ว เราก็จะหาคำตอบกันไม่เจอ ตอนนี โครๆ ก็อยากหาหุ้นแบบ DELTA กันทั้งนั้น... ราคาขึ้นแบบไม่ต้องมาเอ่ยถึงราคาพื้นฐานให้ฟังกันนะ เหมือนเขาไม่รู้จักเอาเสียเลยว่า พื้นฐานคืออะไร ต่อให้มีบางค่ายปรับราคาแล้วปรับอีก ราคาพื้นฐานปี 64 ก็ยังห่างไกลราคาที่เขาเล่นกันอยู่ยั้งยั้ง... แดมมีหรือหาให้ได้จับจังหวะในการเข้าเล่นสั้น เล่นแก๊งกำไร หรือแม้แต่จะจับเสือมือเปล่าในวันยังได้โดยด้วย เก่งจริงๆ "เขาคอนนั้น"... บรรยาการของตลาดหุ้น ก็อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า เริ่มสลับหน้ากันขึ้นเรื่อยๆ หลายตัวแล้วนะครับ หุ้นใหญ่บางตัว ก็มีกรลบตหางบ้าง หรือ บางตัว ก็ค่อยๆ ขึ้นมาแบบเนิบๆ มาดูกราฟอีกที อ้าว มาสูงมาถึงราคาตรงนี้ ได้หน้าตาเฉยเลยนะนั่น อย่าง KCE ที่เห็นอเมซ เคยกล่าวไว้บ่อยๆ ว่า จับตาดูดีๆ ละ เขาเคยขึ้นยาวๆ มาแล้ว และก็มีการลงลึกๆ มาแล้วเช่นกัน และในระยะนี้ ก็เหมือนจะกำลัง จะเล่นแบบเดิมอีกหรือเปล่า ค่อยๆ ขึ้นในรอบใหม่ ที่อาจจะไปได้ไกลๆ กว่าเกมก็ได้ แต่เอาแค่สูงเท่ายอดเดิม เห็นอเมซก็ว่าหุแล้วละนะ ไม่ได้บอกว่าจะเชียร์ KCE ในตอนนี้ด้วยนะ เพราะบอกมาจนแทบจะนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว... มาเห็น THCOM นี้แหละ ที่ทรงคล้ายๆ กัน

**ดูตามเกม...** ถ้าจะเล่นเกมสั้นๆ ไป ตามทาง ก็ได้นะครับ หุ้นตัวนี้ บางที จะมองเกมยาวๆ

บางครั้ง ก็อาจจะเสียโอกาสทางการเงินไปหน่อย... แต่ถ้าจะลองเก็บไว้นานๆ ลักเล็กน้อย ก็ลุ้นดีอีกแบบนะ

- แนวรับ : ... 10.0-9.50 หรือ **สู้ได้ถึงการลงทุนไม่ต่ำกว่า 9.00**
- เป้าหมาย : ... 12.0-12.50 เป็นเป้าหมายระยะสั้น (เล่นรอบก่อนได้)

Price Chart...(THCOM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น THCOM...** จริงๆ เข้าไปดูกราฟรายวัน แล้วจะเห็นว่า มีรูปแบบของ MA. ที่เป็น Bullish Pattern ที่ราคา แถวๆ 7.0 นั้นหมายถึงว่า ถ้าจะเอาเป้าหมายของรอบแก๊งกำไรกันจริงๆ น่าจะคาดหวังได้ถึง 14+/- ส่วนระยะยาวๆ มองในภาพนี้แล้วนั้น ก็เหมือนจะเพิ่งจะอยู่ในช่วงต้นๆ ของกันเหว และสัญญาณของ MA. ในภาพที่เราใช้คือ รูปแบบของ เส้น 3 เส้น ที่เริ่มจะมีแนวโน้มในเชิงบวก ราคาที่ได้ผ่านระดับเส้นดังกล่าว ขึ้นมาได้แล้วด้วย และการผ่านระดับ 9.00 ขึ้นมานั้น เป็นสัญญาณที่ดีในโครงสร้าง หากไม่พลิกลงมาต่ำกว่าระดับ 9.00 นี้ก็เลยนั้น โอกาสขึ้นต่อยาว ก็ยังคงมีลุ้นหวังแค่ครึ่งทางของที่ลงมา หรือ แค่ 20.0 ก็คุ้มค่าแล้ว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน